

Trung Quốc và kế hoạch cài gián điệp vào Mỹ

Tác Giả: V. Giang dách

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 21:53

ALEXANDRIA, Virginia (AP) - Glenn Duffie Shriver, một công dân Mỹ, 29 tuổi, phải đứng trước thẩm phán tòa liên bang ở Alexandria để bắt tuyên án.

Khi đứng lên phát biểu trước tòa, anh ta nói với những gì từng mong muốn thực hiện cho đất nước mình.



“Cuộc đời tôi đáng lẽ ra là để phục vụ,” anh nói. “Tôi có thể rút lui ích cho xã hội. Đó là điều tôi từng mong muốn.”

Ở bên ngoài, Shriver có vẻ là một thanh niên Mỹ giàu có, học giỏi, không hề có tiền án. Sống hạnh phúc gia đình. Có việc làm đầy đủ, Anh vẫn ở ngoài quốc gia. Nhưng thân, bên bè anh gọi một loạt thủ tục để xin giấy miễn cho anh, và họ miêu tả Shriver là người thành thật và chăm lo cho người khác. Về hôn nhân của anh gọi Shriver là “Người Yêu Nước”.

Tất cả những điều đó lại càng làm cho những người trong phòng xử lý khó hiểu hơn: Vì Glenn Shriver cũng là người làm gián điệp cho tình báo Trung Quốc.

Anh ta từng nhận \$70,000 từ những người mà anh biết là gửi cho tình báo Trung Quốc để tìm

Trung Quốc và kế hoạch cài gián điệp vào Mỹ

Tác Giả: V. Giang dách

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 21:53

cách kiểm soát làm trong mặt công quan chính phủ Mỹ, đầu tiên là Bộ Ngoại giao và sau đó là Cơ Quan Tình Báo Trung ương (CIA).

Và Shriver chính là một trong ít nhất 57 báo cáo truy tố trước tòa án liên bang từ năm 2008 về tội làm gián điệp cho Trung Quốc hay tìm cách cung cấp tin tức mật, tin tức về kế hoạch thu thập cao cho nhân viên tình báo, các thành viên của nhà nước Trung Quốc, các cá nhân hoặc công ty ở Trung Quốc.

Trong số này, có chín người đang chờ ngày ra tòa, hai người đang lên án. Những người khác đã bị kết tội nhưng một số vẫn chờ ngày bị tuyên án.

Phản ứng những vụ truy tố này không được sự chú ý nhiều của dư luận, được biết là khi so sánh với các hàng tít lên liên quan đến vụ bắt giữ 10 nhân viên tình báo Nga xâm nhập vào xã hội Mỹ hồi Mùa Hè năm ngoái và sự kiện Mỹ trong hơn 10 năm, những theo Bộ Trưởng Ngoại giao Pháp Eric Holder thì liệu chúng ta lý do để bí mật nào.

Trong khi đó, trong những vụ liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc thì khác, có rất nhiều điệp viên thành công, gây thiệt hại cho Hoa Kỳ.

* Tại Honolulu, một kỹ sư từng làm việc trong chương trình chế tạo oanh tạc cơ B-2 và có lúc từng là giáo sư đại học Purdue, bị 32 năm tù về tội cung cấp tin tức cho Trung Quốc cho một công nhân quan trọng trong hệ thống tên lửa (cruise missile), về theo một viên chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Pháp là đây đây là một "một trong những loại vũ khí quan trọng nhất của quốc gia".

* Ở Boston, có một doanh gia từng nghiên cứu Đại học Harvard bị án tù cùng với bà vợ cũ vì trong lịch sử một thập niên đã có hành động xuyên tạc trái phép các bộ phận radar và máy móc để vào phòng phòng sang các trung tâm nghiên cứu ở Trung Quốc có nhiệm vụ chế tạo hệ thống vũ khí cho quân đội quốc gia này.

* Ở Los Angeles, một người đàn ông khác bị tù vì bán các máy nhìn đêm trong bóng tối do công ty Raytheon chế tạo, có thể được dùng vào lãnh vực quốc phòng, cho một công ty ở Trung Quốc, vì phạm luật cấm xuất khẩu các máy móc loại này.

Trung Quốc và kế hoạch cài gián điệp vào Mỹ

Tác Giả: V. Giang dịch

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 21:53

* Ở Alexandria, Virginia, có Glenn Duffie Shriver, người chỉ nói tiếng Anh và là thẩm phán xin án là anh có quy trình sai lầm trong sự liên hệ trực tiếp đó.

Đó chính là những vụ án trực tiếp xảy ra hiện tại này.

Trong trường hợp của Shriver, hệ thống tòa cho thấy khi anh ta hỏi những người móc nối mình: “quý vị có tin tức gì?” - câu trả lời rất rõ ràng là “chúng tôi có tin tức mới”.

Dù rằng Bộ Kinh luôn chỉ bị đi u này, các chuyên gia phân gián cho hay những trường hợp phát giác qua cho thấy Trung Quốc là một trong các quốc gia có hoạt động tình báo mạnh mẽ nhất ở Mỹ hiện nay, sẵn sàng triển khai và tìm kiếm mọi cách để lấy được mọi tin tức từ Mỹ.

Trong trường hợp của Shriver, trong khi tham dự một khóa học ở Trường Hạ, anh ta trở nên ưa thích văn hóa Trung Quốc và học tiếng Phồn Thông. Sau khi tốt nghiệp ở Đại học Grand Valley State University ở Michigan năm 2004, anh quay trở lại Trung Quốc để tìm việc làm ở đây.

Shriver chính là 22 tuổi khi vào tháng 10 năm 2004, anh gặp một phụ nữ ở Trường Hạ, người sau đó giới thiệu hai nhân viên tình báo Trung Quốc, thuyết phục anh công tác với họ.

Theo hệ thống tòa, Shriver được thấy một quy trình cáo trên tờ báo Anh ngữ tìm kiếm học giả và Đông Á để viết các bài chính trị.

Anh may mắn gặp một phụ nữ tên “Amanda”, giao cho cô ta một bài viết về mối liên hệ Mỹ-Trung Quốc liên quan đến Bắc Hàn và Đài Loan, rồi sau đó được trả \$150.

“Amanda” sau đó giới thiệu anh với “ông Wu” và ông Tang”, và trong mấy năm sau đó, họ gặp nhau ít nhất 20 lần.

Trung Quốc và kế hoạch cài gián điệp vào Mỹ

Tác Giả: V. Giang dách

Thứ Hai, 09 Tháng 5 Năm 2011 21:53

Há sá tòa cho tháy Wu và Tang hái anh Shriver là có ý đánh làm viác cho chính phá Mỹ hay không, và đángá anh xin vào làm cho Bộ Ngoái Giao hay CIA.

Sáu tháng sau khi gáp “Amanda”, anh náp đán xin vào làm cho Bộ Ngoái Giao. Tuy thi rát, hai nhân viên tình báo Trung Quốc cũng trá anh ta \$10,000. Mát năm sau đó, vào tháng 4 năm 2006, anh thi lán thá nhì, nháng cũng lái rát. Tuy váy, anh ván đá cá trá \$20,000.

Sau đó, đán tháng 6 ăm 2007, anh náp đán xin vào làm viác cho CIA trong lãnh vác hoát đáng bí mát. Vài tháng sau đó, anh đòi phía Trung Quốc trá cho \$40,000.

Vào tháng 6 ăm 2010, Shriver trái qua mát loát các bián pháp thanh lác an ninh sau cùng tái văn phòng CIA ở Virginia, trong đó anh nói đái khi đá cá hái là táng có liên há gì vái nhân viên tình báo ngoái quác hay không. Mát tuán sau đó, anh bá bát. Các giái chác Mỹ không tiát lá điáu gì đã khián há khám phá ra các hoát đáng bí mát cáa anh.

Pauline Arrillaga/AP

V. Giang dách